



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมิน
เลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

.....

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงาน
ประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผย โปร่งใส รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถ
นำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อน
วันที่ผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

หากมีปัญหาผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับ
การประเมิน สามารถทักท้วงด้วยตนเองภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผน
อัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๒๔๑-๖๖๓๖ สำหรับกรณีที่มีผู้ทักท้วง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มี
อำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่หากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต
จะรายงานให้ผู้มีอำนาจ สั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ
ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน
เพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ)

ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๑	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นางวิไลวรรณ มาฟู นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ๒๐๒๖	๑. การตรวจประเมินการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๕ ๒. การพัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาสามปีขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
๒	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นางมนัสนันท์ ขาเรืองฤทธิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม ๒๓๒๒	๑. โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพครูผู้ดูแลเด็กและ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด สกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ๒. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ สารสนเทศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด มหาสารคาม
๓	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายพงศกร เวชประดิษฐ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ๓๕๒๔	๑. การดำเนินงานโครงการศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี ๒. โครงการจัดทำระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี

ที่	รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือก		ชื่อผลงาน
๔	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	ว่าที่ร้อยโทกมลกลาง รุ่งปิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น ๕๒๔	๑. คู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual) กระบวนการงานการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานของหน่วยงานในเว็บไซต์ "รวมลิงค์สำนัก/กอง"
๕	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	หม่อมหลวงกฤษณ์กมล กมลาศน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร งานท้องถิ่น ๕๓	๑. การดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในการร่วมกันจัดทำบริการสาธารณะ ๒. การพัฒนาระบบการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี
๖	ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง สังกัด ตำแหน่งที่ขอประเมิน สังกัด เลขที่ตำแหน่ง	นายบุญฤทธิ์ เกตุจันงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น (สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการมีส่วนร่วม) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น ๔๙๕	๑. โครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการช่วยเหลือ ฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติธรรมชาติและสาธารณภัย ๒. การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖